



ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เรื่อง ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ตามที่คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ออกประกาศ
คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง การสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐ โดยได้กำหนดคุณสมบัติของผู้สมัคร/ผู้ได้รับ
การเสนอชื่อ พร้อมกำหนดระยะเวลาในการสมัคร/การเสนอชื่อ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๑
มีนาคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ ถึง ๑๗.๐๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ซึ่งปรากฏว่ามีผู้สมัครและ/หรือ
ผู้ได้รับการเสนอชื่อ จำนวน ๑ ราย ได้แก่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชชา นิมพลี

ในการดังกล่าวคณะกรรมการสรรหาได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร/ผู้ได้รับ
การเสนอชื่อตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการสรรหากำหนด เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ จึงขอประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ดังนี้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชชา นิมพลี

ทั้งนี้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต้องเข้าแสดงวิสัยทัศน์
ต่อคณะกรรมการสรรหา ในวันพุธที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมลิขิต ๒
โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยเข้าแสดงวิสัยทัศน์เวลา ๑๔.๐๐ น.

โดยขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดทำเอกสารตาม
แบบฟอร์มแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อแสดงวิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนไม่เกิน ๓ หน้ากระดาษ A4 ใช้ฟอนต์ TH SarabunPSK ๑๖ พร้อมไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการ
พิจารณา และจัดส่งที่ห้องรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาการศึกษา ห้อง ๒๒๕ ชั้น ๒ อาคาร ๒ มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต ภายในวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐ ไม่เกินเวลา ๑๒.๐๐ น. โดยผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นคณบดี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีเวลาในการนำเสนอไม่เกิน ๑๕ นาที และตอบข้อซักถามคณะกรรมการประมาณ
๓๐ นาที รวมเป็น ๔๕ นาที หากผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่จัดส่ง
เอกสาร และไม่เข้าแสดงวิสัยทัศน์ต่อคณะกรรมการสรรหา ตามวัน เวลาที่กำหนด ถือว่าท่านสละสิทธิ์

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนะศึก นิขานนท์)

ประธานกรรมการสรรหา

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

